

## การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ... สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

ประจำปีงบประมาณ... พ.ศ. ๒๕๖๗



ภาพประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคารสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี นางสาวใหม่ นันทศรี ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยนางบุญญดา ชาววงศ์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี และบุคลากรสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และได้ร่วมถ่ายรูปเชิงสัญลักษณ์ เพื่อแสดงออกถึงองค์กรในการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยร่วมใจประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิดคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต รวมถึงนโยบาย No Gift Policy ให้กับบุคลากรในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่



**สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี**  
3 วั - ๑

วันนี้ (22 ม.ค. 67) เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคารสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี นางสาวใหม่ นันทศรี ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มงาน และบุคลากร จสจ.อุทัยธานี ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ในการนี้ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ได้ถ่ายรูปเชิงสัญลักษณ์ เพื่อแสดงออกถึงองค์กรในการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยร่วมใจประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิดคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต รวมถึงนโยบาย No Gift Policy ให้กับบุคลากรในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

17 1



วันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมราชาวดี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี นางสาวใหม่ นันทศรี ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ประชุมมอบนโยบาย No Gift Policy ให้กับบุคลากรในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้บุคลากรสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ถือนโยบายโดยเคร่งครัด (การประชุมประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗)



วันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมราชาวดี สำนักงาน  
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและต่อต้านการทุจริต  
ให้กับบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานให้กับ  
บุคลากรในสำนักงาน และสร้างความรู้ความเข้าใจ ปลุกจิตสำนึกในการประพฤติปฏิบัติตน ยึดมั่นในหลักความ  
ซื่อสัตย์สุจริต และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันปัญหาการทุจริตแก่บุคลากรในสำนักงาน

